

มณฑลกว่างต้ง
(Guangdong Province)



1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อย่อ	เี่ยว
ที่ตั้ง	มณฑลกว่างต้งตั้งอยู่ตอนใต้สุดของประเทศ มีพรมแดนติดกับฮ่องกง มาเก๊า เขตปกครองตนเองกว่างซี มณฑลหูหนาน มณฑลเจียงซี และมณฑลฟูเจี้ยน แนวชายฝั่งทะเลติดกับทะเลจีนใต้ ^[1]
พื้นที่	179,800 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 15 ของประเทศจีน ^[2]
จำนวนประชากร	109.99 ล้านคน จำนวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ ^[3]
การปกครอง	มณฑลกว่างต้งแบ่งการปกครองออกเป็น 21 เมือง (ประกอบด้วย 2 เมืองระดับรอง) 119 เขตปกครองเทศมณฑล (60 เทศมณฑลระดับเมือง 20 เทศมณฑลระดับอำเภอ 36 อำเภอ 3 เขตปกครองตนเอง) ^[4] พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงมีความได้เปรียบทางที่ตั้ง และประวัติศาสตร์การพัฒนา มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมและของมณฑลกว่างต้ง อุตสาหกรรมที่สำคัญของมณฑล อาทิ อิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ ต่างก็กระจายตัวอยู่ในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง ทั้งนี้ เขตนิคม

อุตสาหกรรมที่สำคัญของมณฑลกว่างตุง นอกจากเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงแล้ว ยังมีสวนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซินเจิ้น หนานชาน นิคมอุตสาหกรรมกว่างตุงเจียงเฉิง สวนอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซินเจิ้น และนิคมอุตสาหกรรมชานฮุย เป็นต้น

ผู้บริหาร



ชื่อ นายหลี่ ซี (Mr. Li Xi)^[5]

ตำแหน่ง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลกว่างตุง

เข้ารับตำแหน่งเมื่อ ปี ค.ศ.2017

ภูมิสำเนาเดิม มณฑลกว่างตุง



ชื่อ นายหม่า ซิ่งรุ่ย (Mr. Ma Xingrui)^[6]

ตำแหน่ง ผู้ว่าการมณฑลกว่างตุง

เข้ารับตำแหน่งเมื่อ ปี ค.ศ. 2017

ภูมิสำเนาเดิม มณฑลชานตง

ภาษาราชการ

ภาษาจีนแมนดาริน

สกุลหยวน

หยวน

หน่วยงานผู้แทน

- มณฑลกว่างตุงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว โดยมีนายวสิน เรืองประทีปแสง ดำรงตำแหน่ง กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

- หน่วยงานภาคเอกชนของมณฑลชานตงที่ก่อตั้งประจำประเทศไทย คือ สมาคมการค้าไทยจีนกว่างตุง โดยมีนายหลิน กัวซิง (Mr. Liu Guoxing) เป็นนายกสมาคม

2. เศรษฐกิจ

มณฑลกว่างตุงมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศมากเป็นอันดับหนึ่งติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมา ถือเป็นมณฑลเศรษฐกิจอันดับ 1 ของจีน มีผลิตภัณฑ์มวลรวมคิดเป็น 1 ใน 8 ของทั้งประเทศ เป็นมณฑลที่มีศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจมากที่สุดของประเทศจีน^[7]

ในปี 2560 มณฑลกว่างตุงมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GDP อยู่ที่ 8,987,923 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 จากปีก่อนหน้า จากสถิติของมณฑลกว่างตุงในปี 2560 พบว่าผลิตภัณฑ์ส่งออกที่สำคัญของมณฑลกว่างตุง ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์จัดการข้อมูลอัตโนมัติและชิ้นส่วน โทรศัพท์ไร้สาย เพอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน เส้นด้าย สิ่งทอและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น^[8]

ด้านการค้าและบริการ การนำเข้าส่งออกของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ข้ามชาติของมณฑลกว่างต้งพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว^[9] ทั้งในด้านบริการเกี่ยวกับกระบวนการให้ความรู้ (Knowledge Process Outsourcing - KPO) บริการดำเนินธุรกิจจากหน่วยงานภายนอก (Business Process Outsourcing - BPO) และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอก (Information Technology Outsourcing - ITO) รวมถึงการนำเข้าส่งออกเทคโนโลยีการผลิตด้วย^[10]

เขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจปากแม่น้ำจูเจียง (Pearl River Delta: PRD)^[11]



เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ 9 เมือง ในมณฑลกว่างต้งแถบที่ราบลุ่มแม่น้ำจูเจียง ประกอบด้วย นครกว่างโจว เมืองเซินเจิ้น เมืองฝอซาน เมืองจูไห่ เมืองตงกว่าน เมืองจงชาน เมืองเจียงเหมิน บางส่วนของเมืองจ้าวซิง (เขตเมืองของ Zhaoqing, Gaoyao และ Sihui) และบางส่วนของเมืองหุ้ยโจว (เขตเมืองของ Huizhou, Huiyang County, Huidong County และ Boluo County) โดยเมืองศูนย์กลางที่สำคัญในกลุ่มคือ นครกว่างโจว เมืองเอกของมณฑลกว่างต้ง และเมืองเซินเจิ้นซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแรกของจีนที่ประสบความสำเร็จและเป็นแม่แบบให้กับเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่น ๆ ของจีน ด้วยศักยภาพของเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงทำให้มณฑลกว่างต้งมีบทบาททางเศรษฐกิจมากที่สุดในปัจจุบันมานับนาน

เขตสหพื้นที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจปากแม่น้ำจูเจียง (Pan Pearl River Delta: PPRD)



เป็นการร่วมมือกันในการพัฒนาของ 9 มณฑลในประเทศจีน ประกอบด้วย 3 มณฑลชายฝั่ง คือ มณฑลกว่างต้ง มณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) มณฑลฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน) 2 มณฑลตอนกลาง คือ มณฑลหูหนาน และมณฑลเจียงซี และ 4 มณฑลตอนใน คือ มณฑลเสฉวน มณฑลยูนนาน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และ

มณฑลกุ้ยโจว และร่วมมือกับอีก 2 เขตบริหารพิเศษของจีน คือ เมืองฮ่องกง และเมืองมาเก๊า รวมเรียกว่า "กลุ่ม 9+2 หรือ PPRD 9+2" ครอบคลุมพื้นที่ราว 1 ใน 5 ของประเทศจีน

เขตใหม่เหิงฉิน



เขตใหม่เหิงฉิน ตั้งอยู่บนเกาะเหิงฉินทางใต้ของเมืองจูไห่ ใกล้กับมาเก๊า เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้ผ่านการอนุมัติ “แผนพัฒนาโดยรวมของเหิงฉิน” จากคณะรัฐมนตรี โดยถูกวางยุทธศาสตร์ “1 ประเทศ 2 ระบบ” ซึ่งจะเป็นเขตสาธิตของความร่วมมือรูปแบบใหม่ระหว่างมณฑลกว่างต้งและ มาเก๊า เขตใหม่เหิงฉินเน้นการพัฒนาภาคการบริการ โดยตั้งเป้าหมายภายในปี 2563 ให้มูลค่าการผลิตรายการบริการมีสัดส่วนร้อยละ 75 ของ GDP มุ่งเป้าพัฒนาอุตสาหกรรมบริการขั้นสูง เป็นฐานให้บริการทางด้านธุรกิจ ศูนย์กลางการเงิน โลจิสติกส์ การท่องเที่ยวและพักผ่อน การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมไฮเทคโนโลยีโดยยังคงรักษาสภาพนิเวศวิทยาเดิมที่สมบูรณ์ และมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ ในเขตใหม่เหิงฉิน วันที่ 6 มีนาคม 2554 มณฑลกว่างต้งและมาเก๊าได้ลงนามร่วมใน “กรอบความตกลงร่วมมือระหว่างกว่างต้งและมาเก๊า” โดยในเบื้องต้นจะเป็นการร่วมสร้างนิคมอุตสาหกรรมความร่วมมือกว่างต้ง-มาเก๊า พื้นที่ 86 ตร.กม. ประกอบไปด้วยนิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์แผนจีน เขตริสอร์ทเพื่อการพักผ่อน เขตนวัตกรรมด้านวัฒนธรรม และเขตให้บริการทางด้านธุรกิจ

เขตใหม่หนานซา นครกว่างโจว



เป็นศูนย์กลางการบริการที่ครบวงจรและเป็นศูนย์กลางการคมนาคมใน บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง โดยเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการขนส่งทางทะเล การผลิตอุปกรณ์เครื่องจักร การค้นคว้าและวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริการทางด้านธุรกิจ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เขตใหม่หนานซา เดิมเป็นเขตการประมงและได้มีการพัฒนาเป็นท่าเรือ และด้วยความสะดวกของการเชื่อมโยงทางเส้นทางคมนาคมและการขนส่งสินค้า พร้อมทั้งศักยภาพในด้านกำลังคน ถูกออกแบบให้เป็น “เขตพัฒนา

เศรษฐกิจและเทคโนโลยี” (Economic and Technological Development Zone: ETDZ) ตามแผนแม่บทของการพัฒนานครกว้างโจว เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนไปสู่ความก้าวหน้าในศตวรรษที่ 21 ได้พัฒนากลายเป็นเมืองท่าที่มีอัตราโดยเฉพาะ อาทิ ถนนด่วนพิเศษ 3 สาย ตามนโยบาย “five vertical, five horizontal” เชื่อมต่อหนานชากับ South China Expressway, Guangzhou-Shenzhen Expressway, Zhuhai Expressway, Luntou และเส้นทางรถไฟสายปักกิ่ง-กว้างโจว ที่จะเชื่อมต่อถึงเกาะ Longxue, ท่าเรือหนานช่า ตลอดจนฐานการผลิตปิโตรเคมี เหล็ก และโลหะหนักในหนานช่า

เขตความร่วมมืออุตสาหกรรมบริการสมัยใหม่เซินเจิ้น-ฮ่องกง-เฉียนไห่



เขตความร่วมมืออุตสาหกรรมบริการสมัยใหม่เซินเจิ้น-ฮ่องกง-เฉียนไห่ หรือเขตพัฒนาเฉียนไห่ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น เป็นส่วนหนึ่งของเขตหนานช่า ซึ่งเขตดังกล่าวมีพื้นที่ประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร มีความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้ง เขตพัฒนาเฉียนไห่ ด้านหลังติดภูเขาด้านหน้าติดทะเล อีกทั้งยังอยู่ใกล้กับฮ่องกง นอกจากคุณสมบัติทางพื้นที่ตามธรรมชาติที่เอื้ออำนวยแล้ว ยังมีระบบการคมนาคมที่สะดวก ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่โดดเด่นอย่างมาก จึงเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ความร่วมมือที่สำคัญระหว่างมณฑลกว่างตุ้งกับฮ่องกง มีบทบาท 4 ด้าน ได้แก่ 1) เขตนวัตกรรมระบบการบริการสมัยใหม่ 2) เขตศูนย์รวมการพัฒนาอุตสาหกรรมการให้บริการสมัยใหม่ 3) เขตแบบอย่างความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ และ 4) เขตยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง (PRD) เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม 4 ด้าน ได้แก่ การเงิน โลจิสติกส์สมัยใหม่ การบริการด้านข้อมูลข่าวสาร และการบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี 2563 มีการตั้งเป้าว่า เขตพัฒนาเฉียนไห่จะกลายเป็นศูนย์บริการผู้ผลิตที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และจะมีบทบาทสำคัญต่อโลกโดยจะเป็นฐานสำคัญของโลกในเรื่องการบริการทางอุตสาหกรรม โดยมีการตั้งเป้าผลผลิตมวลรวมมีมูลค่าสูงถึง 150,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี นั่นคือเฉลี่ยแล้วพื้นที่แต่ละกิโลเมตรจะสามารถสร้างผลผลิตมวลรวมได้ถึง 10,000 ล้านดอลลาร์

3. นิคมอุตสาหกรรม

สวนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซินเจิ้นหนานซาน: ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 มีมูลค่าลงทุนรวม 6,000 ล้านหยวน มีพื้นที่ทั้งหมด 706,000 ตารางเมตร เป็นสวนมหาวิทยาลัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประเทศที่มุ่งเน้นด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงสมัยใหม่ บ่มเพาะวิสาหกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสมัยใหม่ และปลูกฝังบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ ทั้งยังเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร และทรัพยากรมนุษย์หนาแน่นที่สุดของเมืองเซินเจิ้นด้วย ภายในสวนฯ แห่งนี้ ประกอบด้วยคลัสเตอร์อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ การแพทย์ วัสดุใหม่ และ opto-mechatronics เป็นต้น ขนาดของอุตสาหกรรมในสวนฯ แห่งนี้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้น เป็นศูนย์รวมของวิสาหกิจชั้นนำ อาทิ Huawei Technologies Co., Ltd., ZTE Corporation และ Vertiv Group Corporation เป็นต้น^[12]

เขตนิคมอุตสาหกรรมกวางตุ้งเจิ้งเฉิง : เมืองเจิ้งเฉิงตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของกวางโจว ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง เขตนิคมอุตสาหกรรมกวางตุ้งเจิ้งเฉิงเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแบบครอบคลุมที่รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นโดยมีอุตสาหกรรมรถยนต์ และชิ้นส่วนเป็นอุตสาหกรรมหลัก มีพื้นที่เขตฐานอุตสาหกรรมรถยนต์ 22 ตารางกิโลเมตร เขตนิคมฯ แห่งนี้มีเป้าหมายที่จะสร้างพื้นที่หลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ในภาคตะวันออกของเมืองกวางโจวทั้งด้านเทคโนโลยี การรวมกลุ่ม และขนาด เป็นที่ตั้งของโรงงานฮอนด้าเจิ้งเฉิง เขตนิคมฯ นี้มุ่งเน้นพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนเป็นหลัก และพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงสมัยใหม่ และโลจิสติกส์สมัยใหม่เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุน^[13]

เขตนิคมอุตสาหกรรมซานฮุย : ตั้งอยู่ใจกลางเขตเศรษฐกิจปากแม่น้ำจูเจียง เป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญของวงแหวนเศรษฐกิจกว้างผ่อและกวางจ้าว มีพื้นที่ทั้งหมด 80 ตารางกิโลเมตร เป็น 1 ใน 53 เขตพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงสมัยใหม่แห่งชาติ เป็นเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญที่ได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาของเมืองผ่อซาน ภายในเขตประกอบด้วยเขตฐานอุตสาหกรรมระดับประเทศ 4 แห่ง ได้แก่ สวนอุตสาหกรรมจ้อผ่อผ่อแห่งชาติผ่อซาน เขตฐานอุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์คอปเปลิ่งอัตโนมัติ เขตฐานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์แห่งชาติซานฮุย และเขตฐานอุตสาหกรรมเครื่องมือการแพทย์แห่งชาติซานฮุย โดยมุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก 4 ประเภท คือ ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องจักรและอุปกรณ์อัตโนมัติ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือทางการแพทย์^[14]

4. อุตสาหกรรม

มณฑลกวางตุ้งมีอุตสาหกรรมเสาหลัก 9 ประเภท ประกอบด้วย อุตสาหกรรมดั้งเดิม 3 ประเภท คือ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมเกิดใหม่ 3 ประเภท คือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรไฟฟ้าและอุปกรณ์เฉพาะทาง และปิโตรเคมี อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 3 ประเภท คือ การผลิตกระดาษ การแพทย์ และรถยนต์^[15]

อุตสาหกรรมสิ่งทอ : ในช่วงสิบปีมานี้ มณฑลกวางตุ้งมีปริมาณการผลิตและมูลค่าส่งออกเสื้อผ้ามากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ถือเป็นฐานการผลิตและส่งออกเสื้อผ้าที่ใหญ่ที่สุดของจีน อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มได้กลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญของมณฑล มีการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม เกิดเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเฉพาะด้านที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ขยายจากพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงไปยังฝั่งตะวันออกและตะวันตกทั้งสองด้าน^[16] บริษัทที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมนี้ อาทิ Huafu

Fashion Co., Ltd. และ Guangdong Huida โดย Huafu Fashion Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 1993 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เซินเจิ้น เป็นแบรนด์ชั้นนำด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอของโลก เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเส้นด้ายที่ใหญ่ที่สุดของโลก มีความเชี่ยวชาญในการผลิตเส้นด้ายปั่นคุณภาพสูงประเภทต่างๆ เช่น vortex spinning, air jet spinning และเส้นด้ายย้อม เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้บริการด้านการรับรองผลิตภัณฑ์และวัสดุ ป้ายแขวน และให้คำปรึกษาด้านเทคนิค เป็นต้น มีกำลังการผลิตด้าย 1.8 ล้านแกน บริษัทติดอันดับ 10 ผู้ประกอบการสิ่งทอที่มีศักยภาพสูงของประเทศจีนติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี และเป็นแบรนด์สินค้าที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน^[17]

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์: อุตสาหกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนึ่งในสามอุตสาหกรรมเสาหลักใหม่ของมณฑลกวางตุ้ง และเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยวิสาหกิจชั้นนำระดับโลกของมณฑลกวางตุ้งบางส่วนมีผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีซึ่งมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเอง การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งมากขึ้น มีห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนรูปแบบและยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรม^[18] อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมการผลิตคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น) และอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการข้อมูล^[19] บริษัทที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมนี้ ได้แก่ Huawei, Konka Group และ Hong Fujin Precision Industry (Shenzhen) Co., Ltd. เป็นต้น โดย Huawei Technologies Co., Ltd. เป็นผู้ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ชั้นนำระดับโลก ธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่ IT, Wireless, Microelectronics และ Routing เป็นต้น มีการดำเนินงานใน 170 กว่าประเทศและภูมิภาค และทำหน้าที่ให้บริการประชากรมากกว่า 1 ใน 3 ของโลก ในปี 2559 Huawei อยู่ในอันดับที่ 27 ของ 500 บริษัทยอดเยี่ยมของประเทศจีน และในปี 2560 ติดอันดับที่ 83 ของ 500 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีรายได้ทั้งสิ้น 78,511 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ^[20]

อุตสาหกรรมเครื่องจักรไฟฟ้า: อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของมณฑลกวางตุ้งมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศ มีการผลิตที่ทันสมัย ชนิดและประเภทผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่อยู่เสมอ ความสามารถในการผลิต การส่งออก และการแข่งขันอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ ถือเป็นฐานการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่สำคัญของประเทศจีนและของโลก มีศักยภาพในการผลิตอุปกรณ์ภาพและเสียง โทรทัศน์สี เครื่องเล่นแผ่น และผลิตภัณฑ์ระบบเสียงอยู่ในอันดับต้นของประเทศ และมีแบรนด์สินค้าที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก อาทิ เครื่องปรับอากาศ Gree Electric และ Midea Group ตู้เย็น Hisense Kelon Electrical ไมโครเวฟ Galanz และโทรทัศน์สี TCL และ Konka Group เป็นต้น^[21] โดยบริษัท Midea Group ก่อตั้งขึ้นในปี 2511 ที่มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ปัจจุบันมีบริษัทสาขากว่า 200 แห่งทั่วโลก มีสาขาองค์กรในต่างประเทศ 60 กว่าแห่ง และหน่วยงานดูแลด้านกลยุทธ์อีก 12 แห่ง บริษัทมีห่วงโซ่การผลิตเครื่องปรับอากาศ ไมโครเวฟ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น เครื่องล้างจาน มีกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านขนาดเล็ก และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวครบครันและใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ในปี 2560 บริษัทอยู่ในอันดับที่ 450 ของ 500 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของนิตยสาร Fortune สหรัฐอเมริกา^[22]

5. มูลค่าการค้าระหว่างไทยและจีน^[23]

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

● 2015		2016		2017		2017 (ม.ค. - พ.ค.)		2018 (ม.ค. - พ.ค.)	
นำเข้า	ส่งออก	นำเข้า	ส่งออก	นำเข้า	ส่งออก	นำเข้า	ส่งออก	นำเข้า	ส่งออก
40,912	23,311	42,030	23,799	44,239	29,506	11,668	17,230	20,020	12,442

- ปี พ.ศ. 2559 การนำเข้าของไทยจากมณฑลกว่างตุง มีมูลค่า 7,765 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
- ปี พ.ศ. 2559 การส่งออกของไทยไปมณฑลกว่างตุง มีมูลค่า 4,832 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ^[24]

6. จำนวนนักท่องเที่ยวจากไทยไปจีน^[25] และจากจีนมาไทย^[26]

หน่วย : ต่อคน/เที่ยว

2015		2016		2017	
ไทยไปจีน	จีนมาไทย	ไทยไปจีน	จีนมาไทย	ไทยไปจีน	จีนมาไทย
690,000	7,936,795	730,000	8,757,646	750,000	9,800,000

7. อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ต้องการชักจูงการลงทุนจากมณฑลกว่างตุง

อุตสาหกรรมเป้าหมาย

1. ผลิตภัณฑ์สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
2. เครื่องใช้ไฟฟ้า
3. ยานยนต์และชิ้นส่วน
4. อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน
5. ปิโตเคมีและเคมีภัณฑ์
6. ยาและเวชภัณฑ์

บริษัทเป้าหมาย

1. Huafu Fashion Co., Ltd.
2. Konka Group
3. Hong Fujin Precision Industry (Shenzhen) Co., Ltd.
4. Huawei Technologies Co., Ltd.
5. Midea Group
6. Gree Electric
7. Hisense Kelon Electrical
8. Konka Group

บรรณานุกรม

- [1] <https://baike.baidu.com/item/%E5%B9%BF%E4%B8%9C/207811?fromtitle=%E5%B9%BF%E4%B8%9C%E7%9C%81&fromid=132473>
- [2] <https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%9C%81%E7%BA%A7%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%8C%BA%E9%9D%A2%E7%A7%AF%E5%88%97%E8%A1%A8>
- [3] <https://www.toutiao.com/i6471820592268968462/>
- [4] <https://baike.baidu.com/item/%E5%B9%BF%E4%B8%9C/207811?fromtitle=%E5%B9%BF%E4%B8%9C%E7%9C%81&fromid=132473>
- [5] <https://baike.baidu.com/item/李希/7584>
- [6] http://www.gd.gov.cn/govpub/ld/201801/t20180131_264785.htm
- [7] <https://baike.baidu.com/item/%E5%B9%BF%E4%B8%9C/207811?fromtitle=%E5%B9%BF%E4%B8%9C%E7%9C%81&fromid=132473>
- [8] http://igd.gdcom.gov.cn/tzzhxx/tjsj/jjjk/201803/t20180313_26744.html
- [9]] http://epaper.oeeee.com/epaper/A/html/2017-01/10/content_2359.htm
- [10] <http://www.gd.gov.cn/gdgk/gdnj2016/index.htm>
- [11] <http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/about-china/country/guangdong/city.php>
- [12] <https://baike.baidu.com/item/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%8D%97%E5%B1%B1%E7%A7%91%E6%8A%80%E5%9B%AD>
- [13] <https://baike.baidu.com/item/%E5%B9%BF%E4%B8%9C%E5%A2%9E%E5%9F%8E%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E5%9B%AD%E5%8C%BA/3471282>
- [14] <https://baike.baidu.com/item/%E5%B9%BF%E4%B8%9C%E4%BD%9B%E5%B1%B1%E4%B8%89%E6%B0%B4%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E5%9B%AD%E5%8C%BA/1141838>
- [15] <https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%BF%E4%B8%9C%E7%9C%81%E7%BB%8F%E6%B5%8E#%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E4%BA%A7%E4%B8%9A>
- [16] <http://www.chinabgao.com/freereport/77758.html>
- [17] http://www.huafuyarn.com/hjj/index_36.aspx
- [18] <http://www.reportway.org/guihuachengguo/220820131399.html>
- [19] <https://wenku.baidu.com/view/075d411d89eb172dec63b757.html>

[20]

<https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%8E%E4%B8%BA%E6%8A%80%E6%9C%AF%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8>

[21] www.gd.gov.cn/tzgd/tzhj/0200606120021.htm

[22] http://www.midea.com/cn/about_midea/Group_profile/?mtag=40005.1.2

[23] <http://www2.ops3.moc.go.th/#>

[24] <http://cn.thaicommerce.cn/filedownload/129349>

[25] <http://thai.cri.cn/247/2018/01/18/233s263144.htm>

[26] https://www.mots.go.th/more_news.php?cid=420&filename=index